

# เกษตรโพสต์

วัน ๑๐ เดือน ก.ย. พ.ศ. ๕๘ หน้า ๗

## กรมหมอดินตอบโจทย์ปัญหาดิน 4 ภาค พัฒนาการเกษตรไปสู่ความยั่งยืน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ในภาพรวมงานของกรมพัฒนาที่ดินจะดูแลพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ โดยกรมฯ จะเสาะแสวงหาปัญหาของเกษตรกรในแต่ละภูมิภาคว่ามีปัญหาเรื่องอะไร ตัวอย่างเช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นหลัก มีธาตุอาหารต่ำ ฝนน้อย น้ำน้อย และที่สำคัญมีปัญหาดินเค็ม ใต้ดินมีเกลืออยู่ เมื่อฝนตกน้ำก็ชะล้างเกลือขึ้นมา โดยทางกรมฯ ได้นำวิทยากรของการพัฒนาที่ดินเข้าไปช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดิน ล้างดิน นำสารปรับปรุงบำรุงดินเข้าไปใส่ หาพืชที่สามารถปลูกในพื้นที่ดิน

เค็มได้ ส่วนภาคเหนือลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่สูงชัน มีภูเขาปัญหาที่สำคัญคือ ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินทางกรมฯ จึงนำวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ โดยการนำหญ้าแฝกไปปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายในพื้นที่ที่มีการถางป่า รวมถึงนำวิธีการพัฒนาที่ดินในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำ นำการจัดระบบการอนุรักษ์ดินแบบต่างๆ เข้าไปส่งเสริมให้บริเวณที่มีความลาดชัน เพื่อที่จะให้การชะล้างพังทลายน้อยลง ส่วนปัญหาทางภาคใต้จะมีปัญหาดินดิน ดินพรุ ซึ่งเราคงได้ยื่นโครงการแก้มลิงดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้วิธีขังน้ำให้น้ำล้างกรดแล้วเอาน้ำออก เพื่อจะทำให้

ความเป็นกรดค่อยๆจางหายไป นอกจากนี้ ที่ผ่านมารกรมพัฒนาที่ดินได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนงานวิชาการ ส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนเอกชน ที่มีความประสงค์ขอความร่วมมือ จำแนกประเภทที่ดิน จัดทำสำมะโนที่ดินและเศรษฐกิจที่ดิน เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินและกำหนดเขตที่ดินให้ข้อเสนอแนะการใช้ที่ดิน อย่างเหมาะสมและยั่งยืนแก่เกษตรกร ก็ยังมีภารกิจเพื่อการพัฒนาที่ดิน ทั้งในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหาในการทำการเกษตร เพื่อถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่าง

ยั่งยืน ให้บริการวิเคราะห์ดินและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน บริการวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน พันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน รวมทั้งปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน และการอนุรักษ์น้ำให้แก่เกษตรกร เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ดินทำการวิเคราะห์ดินเพื่อทราบศักยภาพและคุณสมบัติแท้จริงของดินแล้วใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมตามความต้องการของชนิดพืชที่ปลูก

“อย่างไรก็ตาม กรมฯ จะไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนางานด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร อยู่ดีมีสุขในวิถีแห่งความพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” นายเข้มแข็ง กล่าว